

Khóa học mới 2020-04 (8/5/2020)

Sinh viên, giáo viên, nhân viên và các bên liên quan

Học viện ngôn ngữ quốc tế SHINTOMI

Hiệu trưởng Susumu Kawabata

Cùng với 「tuyên bố khẩn cấp liên quan đến bệnh truyền nhiễm Vi rút Corona chủng mới」 「Lịch học của Trường Ngôn ngữ Quốc tế Shintomi năm 2020」 thay đổi lịch trình và sẽ kéo dài đến (cuối tháng 5)

1 Bối cảnh

Ngày 4 tháng 5 năm 2020(thứ hai), 「Tuyên bố khẩn cấp về tình trạng truyền nhiễm Vi rút Corona chủng mới đã được gia hạn đến hết tháng năm. Ngoài ra, các đề xuất liên quan đến các hoạt động giáo dục học đường dựa trên tình hình các biện pháp chống lại các bệnh truyền nhiễm Vi rút Corona chủng mới của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ」 (1 tháng 5 năm 2020) cũng đề cập đến việc bắt đầu các hoạt động giáo dục học đường.

Dựa trên các tài liệu liên quan, trường học của chúng tôi đã tạm thời đóng cửa "từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5". Trong trường hợp này, việc kéo dài thời gian đóng cửa trường tạm thời là cần thiết.

Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn chuẩn bị cho việc khôi phục hoàn toàn các công việc của trường trong lần kéo dài này.

2 Phương châm

Chúng tôi sẽ gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời cho đến ngày 31 tháng 5. Trong thời gian gia hạn này, chúng tôi sẽ linh hoạt quản lý các công việc ở trường và duy trì việc dạy cách học sinh khi đến trường, vv hướng tới việc khôi phục hoàn toàn hệ thống giáo dục tiếng Nhật từ ngày 1 tháng Sáu.

3 Hướng dẫn thực hiện

(1) Toàn bộ

Hệ thống giáo dục cho kỳ nghỉ tạm thời này được chia thành hai giai đoạn: 「Giai đoạn 1: ngày 11 tháng 5 (Thứ Hai) đến ngày 20 (Thứ Tư)」

「Giai đoạn 2: 21 tháng 5 (Thứ năm) đến 31 tháng 5(Chủ nhật)」. Ngoài ra, việc tổ chức lớp học sẽ chia làm bốn lớp dựa vào "kết quả thi thử nghiệm" được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2020.

(2) Hệ thống làm việc và giáo dục

Số giờ học sẽ được tăng lên theo giai đoạn của hệ thống giáo dục để bù vào thời gian đóng cửa trường tạm thời, giáo viên trường và giáo viên làm việc bán thời gian cũng sẽ điều chỉnh phù hợp với điều này.

(3) Phòng ngừa truyền nhiễm Corona chủng mới

Như mọi khi, chúng tôi sẽ đảm bảo đủ khoảng cách giữa các học sinh trong các giờ học ở trường khi tập trung, mở thông gió trong lớp và rửa tay (dùng chất khử trùng) và phân phát khẩu trang mỗi tuần một lần cho tất cả nhân viên và học sinh. Ngoài ra, các thông tin mới nhất về các biện pháp

「phòng ngừa truyền nhiễm Corona chủng mới」 và 「Thủ tục đăng ký nhận tiền trợ cấp đặc biệt」, đang được công khai sẽ được thu thập và thông báo cho học sinh biết.

4 Những điểm Khác

Dạy cách học sinh khi đến trường, và các công việc cụ thể của các giáo viên được thông báo riêng.

Xin hết

Tài liệu liên quan: Lịch trình thay đổi lịch học năm 2020 của Học viện ngôn ngữ quốc tế Shintomi cùng các biện pháp chống truyền nhiễm Vi rút Corona chủng mới (Khóa học mới 2020-03 (8/4/2020)).